

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC Y TẾ

Số: 565 /SY-CYT

Nơi nhận:

- Các Bệnh viện, Phòng khám, Trung tâm y tế chuyên ngành (qua Website Cục Y tế);
- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NVYD.

SAO Y BẢN CHÍNH

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2015

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG NVYD & TTBYT



Nguyễn Thanh Hiếu

Thổ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 205 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015

02-07-2015

1175

THÔNG BÁO

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
29-06-2015
Số: 1589

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 102/TB-VPCP

Ngày 09 tháng 6 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Bảo hiểm y tế là chính sách quan trọng được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế được minh bạch, tạo điều kiện cho việc giám sát, kiểm tra, quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế cũng như hạn chế việc lợi dụng, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Nhằm bảo đảm công tác triển khai thực hiện tin học hóa bảo hiểm y tế đúng kế hoạch đặt ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 102/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Về xây dựng số định danh đối với tất cả đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ động hoàn thành việc xây dựng số định danh đối với tất cả đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên toàn quốc, bảo đảm cấp số định danh duy nhất cho một đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và ban hành quy định sử dụng số định danh làm cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia bảo hiểm y tế và chậm nhất hoàn thành trong tháng 9 năm 2015.

2. Về yêu cầu đầu ra dữ liệu của phần mềm quản lý cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam rà soát, bổ sung quy định các loại chỉ tiêu dữ liệu theo chuẩn dữ liệu đầu ra đã được quy định về phần mềm quản lý khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ trong toàn quốc theo yêu cầu quản lý nhà nước bảo hiểm y tế và thanh toán bảo hiểm y tế.

Của y tế
30/6
N.V. Sơn
gửi cái
Đ.V.

3. Về việc xây dựng mã xác định danh mục thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, vật tư y tế và dịch vụ chuyên môn kỹ thuật thanh toán bệnh bảo hiểm y tế

Bộ Y tế khẩn trương bổ sung thông tin còn thiếu trong dữ liệu thuốc, vật tư y tế và chuẩn hóa tên của dịch vụ kỹ thuật; cập nhật đầy đủ, thường xuyên vào bộ mã dùng chung các mặt hàng thuốc, vật tư y tế trúng thầu tại các địa phương và các dịch vụ kỹ thuật mới phê duyệt tại các cơ sở khám chữa bệnh; ban hành quy định các cơ sở khám, chữa bệnh phải báo cáo đầy đủ, kịp thời và cung cấp chính xác dữ liệu đầu ra theo bộ mã thuốc, vật tư y tế và dịch vụ chuyên môn kỹ thuật đã ban hành để cơ quan bảo hiểm xã hội giám định, thanh toán bảo hiểm y tế.

4. Về việc kết nối liên thông phần mềm giữa cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội phục vụ thanh toán bảo hiểm y tế trong toàn hệ thống

Bộ Y tế ban hành quy định phần mềm ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phải cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến bảo hiểm y tế về chuyển tuyến bệnh viện, chỉ định điều trị, kết quả cận lâm sàng ngay khi bệnh nhân ra viện để quản lý việc khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế, xác nhận thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và cung cấp lịch sử, chỉ định điều trị giữa các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để quản lý việc chuyển tuyến, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở khám, chữa bệnh và làm cơ sở để thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Sở Y tế và các cơ quan Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tại 3 địa phương là Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng và những địa phương đăng ký mở rộng thêm tích cực phối hợp triển khai đề án thí điểm về tin học hóa bảo hiểm y tế.

5. Về tổ chức thực hiện:

Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015, chạy thử nghiệm kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cả 4 tuyến: Xã, huyện, tỉnh, trung ương và giám định thanh toán bảo hiểm y tế tự động với cơ quan quản lý y tế, bảo hiểm xã hội trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc đối với 3 địa phương là Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thành phố Hải Phòng và những địa phương đăng ký mở rộng thêm.

Trước ngày 01 tháng 10 năm 2015, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, doanh nghiệp công nghệ thông tin và các địa phương tiến hành đánh giá kết quả chạy thử nghiệm kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cả 4 tuyến và giám định thanh toán bảo hiểm y tế tự động với cơ quan quản lý y tế, bảo hiểm xã hội trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc đối với các địa phương chạy thử nghiệm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho triển khai trên phạm vi toàn quốc trước ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chủ động xử lý những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm công tác tin học hóa bảo hiểm y tế thông qua thuê công nghệ thông tin của doanh nghiệp đúng kế hoạch đề ra; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

6. Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức triển khai tin học hóa trong bảo hiểm y tế; làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc tham gia chương trình này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b), ĐXC. 115

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Lê Mạnh Hà